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Mætt eru: Valey Rún, Þórður Ármann, Bjarndís Guðveig, Sara Margrét, Ísabella 
Rós, Ingimar Örn og Sigurbjörg Kennari. 

Við byrjuðum á að skoða grænfánafánann í Ipadinum. Börnin könnuðust við 
hafa séð hann áður og að hann væri á veggnum utaná  leikskólanum.  

Rætt var um hvað felst í því að vera grænfánaleikskóli. Börnin voru meðvituð 
um að það mætti ekki henda rusli út á grasið, það ætti að ganga vel um jörðina 
og flokka rusl. 

Rætt var um að til að fá nýjan grænfána ætluðum við að leggja áherslu á 
matarsóun og börnin beðin að svara hvað væri matarsóun.  

 

Maður segir að maður sé saddur og svo segir hann að hann vill fá meira. 

Ekki henda mat ekki henda mat ofaní sjó 

Það má ekki skilja mat eftir í skólanum á diskinum 

Það má ekki henda mat í sandkassann. 

Það má ekki henda mat út í sjó. 

Það má ekki henda mat út á götu. 

Það má ekki henda mát í bílnum. 

Það má ekki henda mat ofaní sund. 

 

Við ræddum að bráðlega yrði matarsóun deildarinnar skráð í eina viku 

 

Fundi slitið. 

Sigurbjörg skrifar fundagerð 

  


